

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หลักการและเหตุผล

จิตพอเพียงจึงหมายถึง ความพอเพียงที่อาศัยจิตเป็นเครื่องมือกำหนดการรับรู้ทางอารมณ์ จิตเมื่อ รับรู้อารมณ์โดยผ่านทางสัมผัส (ผัสสะ) ทางประสาททั้งหก คือ หู-ตา-จมูก-ลิ้น-กาย และสุดท้ายผ่านเข้าทางใจก็เกิดเป็นความรู้ เกิดปัญญาตัดสินว่าอะไรพอเพียง สิ่งใดเกินพอเพียง เพราะฉะนั้น วิชา “จิตพอเพียง ค่านทุจริต” จึงเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความพอเพียง ซึ่งต้องอาศัยจิตเป็นหลักในการกำหนดความดี-ความชั่ว (ความดี = สุจริต, ความชั่ว = ทุจริต) พรรคชนะ “พอเพียง” ตามแนวพุทธ : ก) ไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสของ วัตถุ และ ข) ไม่ทำตัวให้ลำบาก เช่น ตระหนี่ไม่ยอมกิน ไม่ยอมจ่าย ไม่ยอมใช้ ไม่ยอมแบ่งปัน ปฏิบัติตัว ก่อให้เกิดความลำบากโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งเป็นวิธีหรือแนวทางที่ตั้งไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้เห็นความสำคัญของแนวทางดำเนินงานเรื่องการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน จริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง จึงได้จัด โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปปรับใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขรู้ถึงการปฏิบัติ แนวทางเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมี วินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสาธารณสุข จำนวน ๒๐ คน

ระยะเวลา

เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

วิธีดำเนินการ

๑. จัดทำแผนงาน โครงการ ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. กำหนดรูปแบบการอบรมและเตรียมข้อมูล ประกอบการอบรม
๓. จัดประชุมให้ความรู้บุคลากรสาธารณสุขแนวทางดำเนินงานแนวทางเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
๔. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านที่ประชุมประจำเดือน

สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ

เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กิจกรรมอบรม แนวทางเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ บาท x ๔๐ คน x ๑ วัน	เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ บาท x ๔๐ คน x ๒ มื้อ x ๑ วัน	เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
- ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๑ คน จำนวน ๔ ชั่วโมง	เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๘,๘๐๐บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)	

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรสาธารณสุขรู้ถึงการปฏิบัติ แนวทางเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ผู้เสนอโครงการ

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายปานพันธ์ ชนปฐมสินชัย)

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

โครงการการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณ ๘,๘๐๐บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)